

ความเป็นไทย สร้างวินัยจราจร



“สวัสดี”

การเดินทางในช่วงเวลาเช้า ควรลดกระจกลงพร้อมกล่าวคำทักทาย
“สวัสดี” ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
แก่ผู้ที่พบปะกันเป็นประจำ เพื่อแสดงถึงความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดียิ่งงาม
และเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใส
มีความสุขใจ เช่นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตำรวจจราจร
หรือพนักงานเก็บเงินค่าผ่านทาง เป็นต้น



“สงี่ยม”

การขับขี่รถยนต์อย่างมีความสุข ตลอดการเดินทาง
ทั้งยังสร้างความผ่อนคลาย สดชื่น จากผู้ขับขี่รถยนต์คันอื่น
ควรสร้าง “รอยยิ้ม” นอกจากจะสร้างความสุขใจให้กับตนเองแล้ว
ยังสร้างความสุขแก่ผู้พบเห็นอีกด้วย



“มีน้ำใจ”

การขับซึ่รถยนต์บนท้องถนน ควรแสดงความมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทาง
คนเดินถนน จักรยาน จักรยานยนต์ หรือรถโดยสารสาธารณะ
เช่น หยุดรถให้คนข้ามถนน เว้นช่องทางให้รถจักรยานและจักรยานยนต์
ไม่เบียดบังช่องทางเดินรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น



“ช่วยเหลือ”

หากพบเห็นผู้ขับขี่รายอื่นเดือดร้อน หากเป็นไปได้ควรให้ความช่วยเหลือ
เช่น กรณีการเกิดอุบัติเหตุ รถเสีย แบตเตอรี่หมด
เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด หากไม่สามารถจะช่วยเหลือได้โดยตรง
อาจช่วยดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง



“มีมารยาท”

ในสภาพการจราจรของกรุงเทพมหานคร
การขับขี่ยานพาหนะควรมีมารยาทในการขับขี่ เช่น
หากมีน้ำท่วมขังบนท้องถนน ควรขับรถยนต์อย่างช้า ๆ เพื่อไม่ให้น้ำ
กระเด็นไปถูกคนเดินเท้า ร้านค้าข้างทาง หรือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
จนเปียก เปื้อน เลอะเทอะ และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้



“ให้อภัย”

สภาพการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความหนาแน่นมาก
ในช่วงเวลาการจราจรเร่งด่วน การใช้รถใช้ถนนสาธารณะ
อาจมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
เช่น อุบัติเหตุเฉี่ยวชน รถจักรยานยนต์เฉี่ยวกระจกข้าง หรือโดนขับรด
ปาดหน้าเปลี่ยนช่องจราจรกะทันหัน ควร “ให้อภัย” ซึ่งกันและกัน
ไม่ควรแสดงความโกรธโดยการเอาชนะซึ่งกันและกัน



“อย่าเห็นแก่ตัว”

ในขณะรถติด ไม่ควรขับรถไปปิดช่องทางจราจรของช่องการจราจรอื่น
ที่เขาสามารถจะไปได้ หรือจอดติดบนเส้นแตรแรงสีเหลืองโดยไม่เว้นช่องทางเข้าออก
เป็นเหตุให้เกิดการจราจรติดขัดเพราะความเห็นแก่ตัวในการขับขี่ยานพาหนะ



“สะดวก”

การจอดรถซ้อนคัน หรือจอดต่อท้ายจนชิด ต้องไม่เข้าเกียร์
ล็อคเบรกมือ จนทำให้รถคันอื่นไม่สามารถออกได้
เพราะอาจสร้างความเดือดร้อนหากบุคคลอื่นเร่งรีบ
ดังนั้น หากมีความจำเป็นต้องจอดรถซ้อนคันบุคคลอื่น
ควรเขียนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดไว้ให้เห็นชัดเจนทุกครั้งที่จอดด้วย
หากพบเห็นบุคคลอื่น โดยเฉพาะสภาพสตรีกำลังเข็นรถที่จอดขวาง
ควรแสดงความมีน้ำใจในการช่วยเหลือเพราะรถยนต์ในปัจจุบัน
มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากเคลื่อนย้ายได้ยากโดยลำพัง



“วางแผน”

การวางแผนการเดินทางเป็นสิ่งที่คนไทยควรฝึกฝน
วางแผนเดินทางไปสู่เป้าหมาย ซึ่งเป็นผลดีในการใช้รถใช้ถนน
ไม่ขับรถด้วยความลังเล เปลี่ยนช่องทางการเดินรถกระทันหัน
ส่งผลให้เกิดขว้าง เสียเวลาในการเดินทาง และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้



“ขอโทษ”

หากรู้ตัวว่าขับรถเสียมารยาท เช่น มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนช่องทางจราจร หรือหยุดรถกะทันหัน มีความจำเป็นต้องจอดรับส่งคน หรืออื่น ๆ ควรแสดงการขอโทษ โดนการยกมือข้างใดข้างหนึ่งเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงการ “ขอโทษ” หากรถยนต์ติดฟิล์มทึบ ควรลดกระจกลงก่อนจะได้เห็นอย่างชัดเจน



“ขอบคุณ”

หากรับน้ำใจจากเพื่อนร่วมทาง ผู้ขับขี่รายอื่น ๆ เช่น ให้ทาง ให้แข่งได้
หรือให้สัญญาณมือโดยบอกให้ไปได้ ควร “ขอบคุณ”
โดยลดกระจกข้างลงให้เห็นชัดเจน แล้วคำนับหรือก้มศีรษะลงเล็กน้อย
หากไม่สามารถกระทำได้ให้ใช้ปาก

พูดคำว่า “ขอบคุณครับ” หรือ “ขอบคุณค่ะ” ซ้ำ ๆ
โดยไม่จำเป็นต้องมีเสียง

ขอบคุณ
ครับ



“แบ่งปัน”

บริเวณทางแยกทางร่วมที่มีสภาพการจราจรติดขัด
ควรเอื้อเฟื้อ เฟื้อแผ่ แบ่งปันกันไป
โดยสลับกันไปทีละกัน หรือ แบ่งปันช่องทางจราจรให้รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์ และรถโดยสารสาธารณะ

